
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร 
สมัยสามัญท่ี 3/2564 คร้ังที่ 1 

วันจันทรท่ี์  2  เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
ผู้มาประชุม 
1. นายเอี่ยม  ดวงอ่อน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร 
2. นายทองดี  กุลเสนา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร 
3. นายบุญสวน  ไชยอยู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ท่ี 1  
4. นางสุภาดา  ลุนศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ท่ี 2  
5. นายดวง  วงษ์ปัดตา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ท่ี 3 
6. นายสุรโชค  ราชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ท่ี 4 
7. นายสุริยัน  นาทา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ท่ี 4  
8. นายนิวัตร  ถาปะมาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ท่ี 5  
9. นางนวนมณี  วิยะรัตน ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ท่ี 7 
10. นายคำมี  ทีปสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ท่ี 7  
11. นางฉวีวรรณ  อินกอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ท่ี 8   
12. นายแอ็ด  วิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ท่ี 9 
13. นายบุญสลัก  กุลราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ท่ี 9  
14. ส.อ.จรายุทธ  เสนปัญจะ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร 

ผูไ้ม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายนคร  สุขณรงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ท่ี 1 ลา 
2. นายอุทัย  นาดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ท่ี 6 ลา 
3. นายพีระพฒัน์  อาญาเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ท่ี 8 ลา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวยุภาภรณ์  สุขณรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร 
2. นายบุญช่วย  แก้วไชย ผู้อำนวยการกองช่าง 
3. นางสาวจุฑามาส  มุ่งงาม ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
4. นางสาวอัจฉราวรรณ  มีชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
5. นางสาวสิริกร  มงคุณ นักวิชาการพัสดุ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 
6. นางสาวรัชนี  เมาวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นางสาวพรพณา  จันทร์ดวง เจ้าพนักงานธุรการ 

เมื่อท่ีประชุมสภาฯ พร้อม  เลขานุการสภาฯ เชิญสมาชิกสภาฯ อบต.ข้าวสาร เข้าท่ีประชุมและกล่าว
รายงานต่อประธานสภาฯ  ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภา          
อบต.ข้าวสาร สมัยสามัญท่ี 3/2564 ครั้งท่ี 1 ตามระเบียบวาระดังนี้ 

/ระเบียบวาระท่ี  1.... 

 

(สำเนา) 



                                                                                                       2 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

         - ขอแจ้งให้ท่ีประชุมฯ ทราบ วันนี้มีสมาชิกสภาฯ ได้ขอลา จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นายนคร สุขณรงค์   ส.อบต. หมู่ 1  - ฟอกเลือดท่ีโรงพยาบาลบ้านผือ 

 2. นายอุทัย นาดี         ส.อบต. หมู ่6  - ขอลาป่วย เนื่องจากเป็นฝีในกระดูกพัก
รักษาตัวอยูท่ี่บ้าน ลุกนั่งไม่ได้ จึงไม่สามารถมาประชุมสภาฯ ได้ 

มติท่ีประชุม                       - รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 

                               (สมัยสามัญท่ี 2/2564 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 28 มิถุนายน 2564) 
   - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมรายงานการ

ประชุมสภาฯ สมัยวสามัญท่ี 2/2564 ครั้งท่ี 1  วันท่ี 28 มิถุนายน 2564 ถ้าไม่มี
ขอมติในท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 

มติท่ีประชุม                 มีมติรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3          เร่ืองที่เสนอเพื่อพิจารณา  

 1. พิจารณาร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
     2565 (ขั้นรับหลักการ) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 , แบบ งป 1,2,3 

       - ด้วยผู้บริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขั้นรับหลักการ) ขอช้ีแจง
รายละเอียดการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ได้ประมาณการรายจ่าย ต้ังไว้ท้ังส้ิน 38,000,000 บาท (ตามเอกสาร
หมายเลข 1 ,แบบ งป 1,2,3) ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายละเอียดร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อท่ีประชุมสภาฯ 
ด้วยครับ 

       - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมขออ่านร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยต้ังไว้ 38,000,000 บาท 
ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตรวจดูรายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติฯ ท่ีได้แจกไปแล้ว
ด้วยครับ  

       - ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้อ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม
ขอเชิญได้เลยครับ 

 - อยากสอบถามเกี่ยวกับหมวดค่าตอบแทน เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี จำนวน 800,000 บาท ขอให้เจ้าหน้าท่ี
ช้ีแจงด้วยนะครับ 

  

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 

ส.อ.จรายุทธ เสนปัญจะ 
เลขานกุารฯ สภา. 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 

ส.อ.จรายุทธ เสนปัญจะ 
เลขานุการฯ สภา. 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 
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       - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมทุกท่าน ดิฉันขอช้ีแจงเกี่ยวกับ
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี จะ
ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนกรณีการสอบ โบนัส แล้วก็ ผู้ทำประโยชน์ต่อ อปท.        
ท่ีเกี่ยวกับข้าราชการเข้าดำเนินการสอบ จะรวมอยู่ด้วยกันค่ะ คือจะใช้ช่ือกว้างๆ เรา
จะใช้เงินส่วนนี้ค่ะ 

       - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีในการเลือกต้ัง และค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ช้ีแจงด้วยครับ 

       - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีในการเลือกต้ัง ท่ีต้ังไว้ในหมวดค่าตอบแทน จำนวน 
200,000 บาท เราจะเบิกจ่ายให้กับเจ้าหน้าท่ีประจำหน่วย ท่ีเป็น กปน. และ กกต. 
ประจำตำบลข้าวสาร จะมีอยู่ประมาณ 4 คน  คือเราต้องรอประกาศผู้อำนวยการการ
เลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี ว่าใครได้รับการเลือกตั้ง  ถ้าสมมติมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น 
จะมีค่าตอบแทนรายเดือน ประกอบกับเจ้าหน้าท่ีท้ังหมด เช่น เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัย ประธานประจำหน่วยเลือกต้ัง ผู้อำนวยการเลือกต้ังและเจ้าหน้าท่ีทะเบียน
อำเภอบ้านผือค่ะ ในส่วนค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น อยู่ ในหมวดค่าใช้สอย ต้ังไว้ 200,000 บาท เป็น ค่าจัดซื้ออุปกรณ์            
ค่าจัดซื้อบัตรเลือกตั้ง ค่าหีบ ค่ากั้นแผง ฯลฯ  

       - ไม่ทราบว่ารถพยาบาลฉุกเฉิน ต้ังงบประมาณไว้เพียงพอหรือไม่ 

 
       - เราต้ังงบประมาณตามสำนักงบประมาณ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์             
คือตั้งไว้ 1,070,000 บาท เพียงพอในการจัดซื้อค่ะ 
 
       - ไม่ทราบว่าท่ีต้ังโต๊ะทำงานผู้บริหารตำแหน่งนายก จำนวน 1 ตัวๆ ละ 
15,000 บาท งบประมาณท่ีต้ังไว้ขอลดได้ไหม 

 
       - ทาง อบต.ข้าวสาร ได้ต้ังงบประมาณไว้จำนวน 15,000 บาท ทาง อปท. อื่น
จัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหารตำแหน่งนายก ราคาประมาณ 30,000-40,000 บาทค่ะ  

       - ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

 

    ท่ีประชุม  - ไม่มี 

       - ถ้าสมาชิกสภาฯ เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขอมติเห็นชอบด้วยครับ 

    มติท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบรับหลักการเป็นเอกฉันท ์

 

 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 

นางสาวยุภาภรณ์ สุขณรงค์ 
รองปลัด อบต. 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 

นางสาวยุภาภรณ์ สุขณรงค์ 
รองปลัด อบต. 

นายสุริยัน นาทา 
ส.อบต. หมู่ 4 

นางสาวยุภาภรณ์ สุขณรงค์ 
รองปลัด อบต. 

นายสุรโชค ราชัย 
ส.อบต. หมู่ 4 

นางสาวยุภาภรณ์ สุขณรงค์ 
รองปลัด อบต. 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 
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 2. พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

       - ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งรายเอียดเกี่ยวกับระเบียบการแต่งต้ัง
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอเชิญได้เลยครับ  

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547  ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
 (1) คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสาม
คนแต่ไมเ่กินเจ็ดคน 
  (2) คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
 ข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก 
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิน่รับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิน่เป็น ผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง   
 การเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ท่ีประชุมมีมติเป็นอยา่งอื่น และให้
นำวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

- ขอให้สมาชิกฯ เสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนกี่คนครับ 

    มติท่ีประชุม  - มีมติจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ จำนวน 7 คน 

- ลำดับต่อไปขอให้สมาชิกฯ เสนอรายช่ือท่านสมาชิกผู้ท่ีมีความเหมาะสมเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ โดยให้มีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน เพื่อให้ถูกต้องตาม
ระเบียบและจะได้ช่วยกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายซึ่งมีความสำคัญ    
ท่ีจะต้องใช้ในปงีบประมาณหน้าท้ังปี ขอเชิญครับ 

- ดิฉันนางนวนมณี วิยะรัตน์  ขอเสนอ นายคำมี ทีปสว่าง  ส.อบต. หมู่ 7 
ผู้รับรอง   1. นายบุญสวน ไชยอยู่     ส.อบต. หมู ่1 
  2. นายบุญสลัก กุลราช   ส.อบต. หมู่ 9 

 - กระผมนายสุริยัน นาทา ขอเสนอ นายบุญสลัก กุลราช  ส.อบต. หมู่ 9 
ผู้รับรอง   1. นางนวนมณี วิยะรัตน์   ส.อบต. หมู่ 7 
  2. นางฉวีวรรณ อินกอง ส.อบต. หมู่ 8 

- กระผมนายคำมี ทีปสว่าง  ขอเสนอ นางฉวีวรรณ อินกอง  ส.อบต. หมู่ 8 
ผู้รับรอง   1. นายนิวัตร ถาปะมาด ส.อบต. หมู่ 5 
  2. นายบุญสวน ไชยอยู่ ส.อบต. หมู่ 1 

- ดิฉันนางสุภาดา ลุนศรี  ขอเสนอ นางนวนมณี  วิยะรัตน์ ส.อบต. หมู่ 7 
ผู้รับรอง   1. นางฉวีวรรณ  อินกอง   ส.อบต. หมู่ 8 
  2. นายทองดี กุลเสนา ส.อบต. หมู่ 10 
 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 

ส.อ.จรายุทธ เสนปัญจะ 
เลขานุการสภาฯ 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 

นางนวนมณี วิยะรัตน ์
ส.อบต. หมู่ 7 

นายสุริยัน นาทา 
ส.อบต. หมู่ 4 

นายคำมี ทีปสว่าง 
ส.อบต. หมู่ 7 

นางสุภาดา ลุนศรี 
ส.อบต. หมู่ 2 
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- ดิฉันนางฉวีวรรณ อินกอง  ขอเสนอ นายแอ๊ด วิชัย  ส.อบต. หมู่ 9 
ผู้รับรอง   1. นายบุญสลัก กุลราช ส.อบต. หมู่ 9 
  2. นายคำมี ทีปสว่าง ส.อบต. หมู ่7 

- กระผมนายแอ๊ด วิชัย ขอเสนอ นายสุริยัน นาทา ส.อบต. หมู่ 4 
ผู้รับรอง   1. นายสุรโชค ราชัย ส.อบต. หมู่ 4 
  2. นางนวนมณี วิยะรัตน์ ส.อบต. หมู่ 7 

- กระผมนายบุญสลัก กุลราช ขอเสนอ นางสุภาดา ลุนศรี  ส.อบต. หมู่ 2 
ผู้รับรอง   1. นายนิวัตร ถาปะมาด   ส.อบต. หมู ่5 
  2. นายสุรโชค  ราชัย ส.อบต. หมู่ 4 

- ขอสรุปรายช่ือผู้ถูกเสนอเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 7 ท่าน ดังนี้ 

1. นายคำมี ทีปสว่าง ส.อบต. หมู่ 7 
2. นายบุญสลัก กุลราช ส.อบต. หมู ่9 
3. นางฉวีวรรณ อินกอง ส.อบต. หมู่ 8 
4. นางนวนมณี  วิยะรัตน์ ส.อบต. หมู่ 7 
5. นายแอ๊ด วิชัย ส.อบต. หมู่ 9 
6. นายสุริยัน นาทา ส.อบต. หมู่ 4 
7. นางสุภาดา ลุนศร ี ส.อบต. หมู่ 2 

    มติท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

3. พิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติและสถานที่ยื่นคำแปรญัตติ 

-  ในการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ     
โดยสภาท้องถิ่นต้องมีมติกำหนดระยะเวลาให้สมาชิกท่ีมิได้เป็นกรรมการแปรญัตติ
เสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่ท่ีสภามี
มติรับร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ท่ีประชุมจะกำหนด 
กี่วันต้ังแต่วันท่ีเท่าไหร่ถึงวันท่ีเท่าไหร่และสถานท่ีท่ีจะยื่นคำแปรญัตติจะยื่นท่ีใด 

ท่ีประชุม  - มีการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ  เริ่มต้ังแต่วันท่ี 2 สิงหาคม 2564
เวลา 15.30 น. ถึงวันท่ี 4 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลข้าวสาร 

มติท่ีประชุม   - มีมติเหน็ชอบเป็นเอกฉนัท์ 

 

 

 

 

 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 

นางฉวีวรรณ อินกอง 
ส.อบต. หมู่ 8 

นายแอ๊ด วิชัย 
ส.อบต. หมู่ 9 

นายบุญสลัก กุลราช 
ส.อบต. หมู่ 9 

นายเอี่ยม ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 
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   4. กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 

 - การกำหนดกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

  1. สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  ต้ังแต่วันท่ี  16 - 30  มีนาคม  2565 
  2. สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ต้ังแต่วันท่ี  16 - 30  มิถุนายน  2565 
  3. สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ต้ังแต่วันท่ี  1 - 15  สิงหาคม  2565 
  4. สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ต้ังแต่วันท่ี  16 – 30   ธันวาคม  2565 
  - เหตุผลท่ีทางคณะผู้บริหารได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565

ขอให้ช้ีแจงด้วยครับ 

 - สมัยสามัญท่ี 1 คือ จะแยกเป็นรายละเอียดท้ังปีให้ ณ ตอนนี้เราอยู่สมัย
สามัญท่ี 3 ของวันท่ี 1-15 สิงหาคม 2564  วันท่ีก็เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ
ท่ี 3 เดือนนี้เราจะประชุม 3 รอบ (ขั้นรับหลักการ, ขั้นแปรญัตติ, ขั้นอนุมัติ) และ
หลังจากประชุมสภา สมัยสามัญท่ี 3 ผ่านการประชุมอนุมัติข้อบัญญั ติฯ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จะห่วงไปสู่เดือนกันยายน ซึ่งจะหมดงบประมาณ และจะไม่มีการ
ประชุมในปีงบประมาณ 2564 และทางผู้บริหารได้ไปต้ังประชุมสภา สมัยสามัญท่ี 
4 เดือนธันวาคม 2564 เผ่ือมีข้อราชการ ภารกิจจำเป็นเร่งด่วนหรือสำคัญของทาง
สภาฯ การกำหนดสมัยสภาแต่ละปีท่ีกำหนดไว้ ให้ เป็นไปตามปีปฏิทิน ไม่ใช่
ปีงบประมาณ เรากำหนดมา 3 ห้วง ครั้งแรกของปี 2565 ท่ีขอมติในวันนี้ หลังจาก
ประชุมของรอบเดือนธันวาคม 2564  เราจะไประชุมเดือนมีนาคม 2565 จะมี
เกี่ยวกับการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หลังจากนั้นจะไปสู่ห้วงเดือนมิถุนายน 2565 
เกี่ยวกับการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ละห้วงเราจะเรียงกันมาค่ะให้เข้ากับ
หลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร จึงขอแจ้งในประชุมสภาฯ 
รับทราบค่ะ 

  - ตามระเบียบการประชุมสมัยสามัญของ อบต. สามารถกำหนดได้ไม่ต่ำกว่า 2 
สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัยหรือมากกว่านั้น และการขอเปิดวิสามัญ ต้องขออนุมัติจาก
นายอำเภอครับ ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอ
มติท่ีประชุมครับ 

มติท่ีประชุม   - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

                             5. ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน  1,000,000 บาท 
                                       จำนวน จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 

          - ด้วยคณะผู้บริหาร มีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 จำนวน 1,000,000 บาท จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนขวาง หมู่ 2 จากปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญข้าง
สระน้ำวัดท่าวารีสาคร ถึง บ้านนางพิกุล หริ่งแก้ว กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.  จำนวน 500,000 บาท 

      - ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

 

นายเอีย่ม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 

นางสาวยุภาภรณ์ สุขณรงค์ 
รองปลัด อบต. 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 
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ท่ีประชุม            - ไม่มี 

มติท่ีประชุม   - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมท่อ คสล. บ้านหินต้ัง หมู่ 5 จำนวน 
500,000 บาท ดังนี้ 

จุดที่ 1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมท่อ คสล. บ้านหินต้ัง หมู ่5 
จากบ้านนายฉลอง หินแก้ว ถึง บ้านนางทองล้วน พรมขัน รางระบายน้ำสำเร็จรูป 
ขนาดกว้าง 0.58 x 0.60 เมตร ยาว 72 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. ขนาด 0.25 
x 0.46 x 0.10 เมตร จำนวน 288 แผ่น วางท่อ คสล. ขนาด ⌀ 0.40 x 1.0 
เมตร จำนวน  1 ท่อน  

จุดที ่2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมท่อ คสล. บ้านหินต้ัง หมู่ 5 
จากบ้านนางทร ทองอุดร ถึงบ้านนายบุญถม มงคุณ รางระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาด
กว้าง 0.58 x 0.60 เมตร ยาว 125 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. ขนาด 0.25 x 
0.46 x 0.10 เมตร จำนวน 500 แผ่น วางท่อ คสล. ขนาด ⌀ 0.60 x 1.0 
เมตร จำนวน 12 ท่อน  

                                         - ขอให้ทาง ส.อบต. หมู่ 5 ได้ช้ีแจงด้วยครับ 

                  

                                         - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับบ้านหิน
ต้ัง หมู่ 5 ท่ีดำเนินการก็ถือว่าเรียบร้อยดีครับ ช่วงนี้จากบ้านนายฉลอง หินแก้ว ซึ่งมี
นำ้ แต่ก่อนมีท่อน้ำ และได้ก่อสร้างบ้าน ถมท่ีบ้านขึ้น เช่น ลาดปูนซีเมนต์ ถ้าทำราง
ระบายน้ำแล้ว น้ำจะระบายลงท่ีบ่อพัก คงไม่มีปัญหาครับ  

                                         - ผอ.กองช่าง ได้ไปดูแล้ว มีปัญหาไหมครับ 

        - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าประชุมทุกท่าน กระผมนายบุญช่วย 
แก้วไชย ผอ.กองช่าง ตามท่ีจ่ายขาดเพิ่มอีก 2 หมู่  บ้านดอนขวาง หมู่ 2 ไม่มีปัญหา 
เพราะถนนกว้างยาว แต่บ้านหินต้ัง หมู่ 5 ท่ีมีปัญหา จะมีน้ำขังตลอดเวลา เวลาขุด
ดินน้ำจะไหลลง และอีกอย่างรั้วบ้านจะติดกับถนนและคอนกรีตท่ีเราดำเนินการอยู่ 
และได้ไปสอบถามกับผู้ใหญ่บ้าน และ ส.อบต. แล้ว แจ้งว่าไม่มีปัญหา คณะผู้บริหาร
ได้ไปสำรวจด้วยครับ 

      - ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

 

ท่ีประชุม            - ไม่มี 

มติท่ีประชุม   - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 

นายนิวัตร ถาปะมาด 
ส.อบต. หมู่ 5 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 

นายบุญช่วย แก้วไชย 
ผอ.กองช่าง 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 
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                             6. โอนงบประมาณ 

       1. โอนเพิ่ม  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักปลัด 

         - เครื่องวัดอุณหภูมิ พร้อมจ่ายเจล แอลกอฮอล์  จำนวน 2 เครื่อง ๆ  ละ 3,000 บาท           
                                           เป็นเงินจำนวน  6,000 บาท 
                                       คุณลักษณะพื้นฐาน 

 1.  เมื่ออุณหภูมิของร่างกายท่ีวัดได้สูงกว่าค่าสัญญาณจะส่งเสียงเตือน 
 2.  ใช้เซ็นเซอร์วัดแสงการวัดท่ีแม่นยำรวดเร็ว 
 3.  สามารถวัดอุณหภูมิ พร้อมจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติได้ 
 4.  ความจุขนาด 1,000 มล. 
 5.  มีหน่วยอุณหภูมิสองหน่วย : องศาเซลเซียสและฟาเรนไฮต์ 
 6.  สามารถติดต้ังกับขาต้ัง หรือติดต้ังกับฝาผนังได้ 
 7.  สามารถใช้ได้ท้ังในท่ีร่มและกลางแจ้ง  

                                           หมายเหตุ นอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

        โอนลด  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 

                                         - เงินเดือนนายก                                                                จำนวน  6,000 บาท 

มติท่ีประชุม   - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

       2. โอนเพิ่ม  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักปลัด 

         - จอแสดงภาพขนาดไมน่้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง      จำนวน  3,700 บาท 

         คุณลักษณะพื้นฐาน 
1. มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 
2. รองรับความละเอยีดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 Pixel 
3. มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
4. มี Contrast Ratio  ไม่น้อยกว่า 600 : 1 

      หมายเหตุ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ 
                                   คอมพิวเตอรฉ์บับเดือนพฤษภาคม 2563 

        โอนลด  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 

                                         - เงินเดือนนายก                                                                จำนวน  3,700 บาท 

มติท่ีประชุม   - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 



                                                                                                       9 
 

 

 

      3. โอนเพิ่ม  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง 

      - เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง จำนวน  
17,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 CORE) มีความเร็ว 
    สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย 
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยคามจำแบบ Cache Memory รวมใน    
     ระดับ  (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB          

หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250  GB จำนวน 1 
หน่วย 

5. มี  DVD-RW หรื อ ดีก ว่ า  แบบ ติด ต้ั งภายใน  ( Internal) ห รือภ ายน อก 
(Exteral)จำนวน  1 หน่วย 

6. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000  
Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

7. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
9. มจีอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD         
    (1920 x 1080)  
10. สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

                                       หมายเหตุ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ 
                                   คอมพิวเตอรฉ์บับเดือนพฤษภาคม 2563 

        โอนลด  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 

                                         - เงินเดือนนายก                                                               จำนวน  17,000 บาท 

มติท่ีประชุม   - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

       4. โอนเพิ่ม  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง 

         - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จำนวน   
                                           4,300 บาท 
 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 
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คุณลักษณ์พื้นฐาน 
1. เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก 
    โรงงานผลิต 
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19  
    หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ 
    นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
5. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
6. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
7. สามารถใช้ได้กับ A4, leter, legal และ Custom 

                                           หมายเหตุ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ 
                                     คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

        โอนลด  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 

                                         - เงินเดือนนายก                                                                จำนวน  4,300 บาท 

มติท่ีประชุม   - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

               5. โอนเพิ่ม  ครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง 

         - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู  จำนวน    
                                       22,600 บาท 

       คุณลักษณะพื้นฐาน 
1. ขนาดท่ีกำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู 
2. ราคาท่ีกำหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดต้ัง 
3. เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู    
    ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด   
    ไฟฟ้า เบอร์ 5 
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสำเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน่วยส่งความเย็น   
    และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5. มคีวามหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการ 
    พิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการ ประหยดัพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อ  
    เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 
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7. การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
    1. แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ 
       หุม้ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
8. ค่าติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
     1. ชนิดติดผนัง  
         ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท 

        หมายเหตุ  ตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 

        โอนลด  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 

                                         - เงินเดือนนายก                                                            จำนวน  22,600 บาท 

มติท่ีประชุม   - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

                               7. เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) คร้ังที่ 6 (ตามเอกสารที่แนบ) 

     - ขอให้เจ้าหน้าท่ีได้ช้ีแจงด้วยนะครับ 

       - ดิฉันขอช้ีแจงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งท่ี 6 ตาม
เอกสารท่ีแนบให้นะคะ ตามท่ีได้ประชุมประจำเดือน ณ ท่ีว่าการอำเภอบ้านผือ มีหนังสือ
ข้อราชการท่ีเร่งด่วน ท่ีท่านนายอำเภอได้แจ้งว่าต้ังโรงพยาบาลสนาม ประจำอำเภอบ้านผือ 
โดยมี 2 จุด จุดท่ี 1 ท่ีว่าการอำเภอบ้านผือ จุดท่ี 2 สนามกีฬาข้างวิทยาลัยการอาชีพบ้าน
ผือ และอำเภอบ้านผือได้ขอให้ อปท ท้ัง 14 แห่ง ได้อุดหนุนการตั้งโรงพยาบาลสนาม
ระดับพื้นท่ีอำเภอบ้านผือ แห่งละ 20,000 บาท แต่ทาง อบต.ข้าวสาร จำเป็นต้อง
อุดหนุนโครงการดังกล่าวฯ พร้อมกับได้ดูระเบียบฯ แล้ว สามารถอุดหนุนได้ค่ะ  
 อ้างถึง โครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน กรณีการต้ังโรงพยาบาลสนามระดับพื้นท่ี
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

         - ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

 

ท่ีประชุม            - ไม่มี 

มติท่ีประชุม   - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 4 - เร่ืองอื่นๆ  

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 

นางสาวยุภาภรณ์ สุขณรงค์ 
รองปลัด อบต. 
ประธานสภาฯ 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 
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        - กระผมขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในวันท่ี 2 สิงหาคม 2564       
เวลา 14.30 น. ด้วยนะครับ เพื่อท่ีจะได้เลือกประธานและเลขานุการของคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ 

 

       - ขอสอบถามเกี่ยวกับการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างครับ 
       - การลงหินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร บ้านทรายทอง หมู ่9 มีปัญหาอะไรบา้ง 
 
       - ช่วงนี้ ช่างไฟฟ้าต้องติดต้ังไฟฟ้าท่ีสถานกักกัน ณ ศูนย์ รร.บ้านข้าวสาร และ      

รร.บ้านเม็ก อาจจะช้าบ้างในช่วงนี้ครับ 

       - สำหรับบ้านทรายทอง หมู่ 9 ส่วนมากมีหลุมเยอะ แต่ก็พอสัญจรได้ ลงหินลูกรังก็มี
แต่ดิน ไม่มีหิน ถ้าฝนตกก็สัญจรไม่ได้ 

       -  กรณีไฟหลวงไม่สว่าง เส้นข้าวสาร-ทรายทอง ประมาณ 1 เดือนแล้วไม่สามารถ
ติดต่อประสานงานได้ครับ  

      - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ 

ท่ีประชุม  - ไม่ม ี

   - กล่าวปิดการประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา   13.30  น. 
        
 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ส.อ. จรายุทธ  เสนปัญจะ       ผู้จดรายงานการประชุม 
             (จรายุทธ  เสนปัญจะ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร 

                   เอี่ยม  ดวงอ่อน               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นายเอี่ยม ดวงอ่อน) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 

ส.อ.จรายุทธ เสนปัญจะ 
เลขานุการสภาฯ 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 

นายเอี่ยม  ดวงอ่อน 
ประธานสภาฯ 

นายบุญช่วย แก้วไชย 
ผอ.กองช่าง 

นายบุญสลัก กุลราช 
ส.อบต. หมู่ 9 
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หมายเหตุ 
           คณะกรรมการสภาฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เห็นร่างข้อความถูกต้อง ตรงกับท่ีได้ประชุมไว้ 
จึงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
 

 

 
 
 

1.       อุทัย  นาดี              ประธาน 
      (นายอุทัย  นาดี) 
2.      บุญสลัก  กุลราช   กรรมการ 
      (นายบุญสลัก  กุลราช) 
3.      นคร  สุขณรงค์   กรรมการ 
      (นายนคร  สุขณรงค์) 
4.        สุริยัน  นาทา   กรรมการ 
       (นายสุริยัน นาทา) 
5.       ฉวีวรรณ  อินกอง   กรรมการ 
      (นางฉวีวรรณ  อินกอง) 
6.      นวนมณี  วิยะรัตน์            กรรมการ/เลขานุการ 
      (นางนวนมณี วิยะรัตน์) 
       


